

Số: 378/BC-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày 10 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND thành phố, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Công văn số 439/HĐND-VP ngày 28/02/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc chuyển kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND thành phố, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngay sau khi nhận được 12 ý kiến, kiến nghị với 15 nội dung của cử tri tại Báo cáo số tại Báo cáo số 438/BC-HĐND ngày 20/02/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND thành phố, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức kiểm tra, xem xét, đề xuất phương án giải quyết đối với 12 ý kiến, kiến nghị với 15 nội dung của cử tri do HĐND thành phố chuyển đến, cụ thể:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ

Ông Hứa Văn Hòa - Cử tri khối 15, phường Hoàng Văn Thụ: *Hiện nay việc thu tiền sử dụng điện sinh hoạt của nhân dân theo hộ còn bất cập, chưa tạo được sự công bằng. Đề nghị xem xét tính giá điện sinh hoạt theo nhân khẩu như thu phí VSMT.*

Việc bán điện cho hộ sử dụng điện được quy định cụ thể tại Điều 10 Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công thương và thực hiện đồng bộ trong cả nước. Ngành Điện đang bán điện cho nhân dân theo hộ là đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Ông Phạm Việt Vãng - Cử tri khối 1, phường Tam Thanh: *Tại vị trí đầu đường Lê Hồng Phong (đoạn Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Lạng Sơn), có cống nước thải từ Công ty CP Thương mại tổng hợp Lạng Sơn chảy ra vỉa hè rất đen, có mùi hôi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh. Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền khảo sát và cải tạo lại hệ thống ống dẫn nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường và không làm ảnh hưởng tới sức khỏe các hộ dân xung quanh.*

Ngày 07/02/2023, UBND phường Tam Thanh đã chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD, Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn (Công ty) làm việc với Công ty về việc mất vệ sinh môi trường như nêu trên. Đến thời điểm ngày 07/4/2023, Công ty đã thi công cải tạo xong nhà vệ sinh, hiện nay không còn gây ô nhiễm môi trường.

2. Bà Hoàng Thị Bình - Cử tri khối 10, phường Tam Thanh: *Nên tạo điều kiện cho trẻ em mẫu giáo được học tập vui chơi, mở các lớp đại trà nhiều hơn là lớp chất lượng cao. Hiện nay thu nhập của các hộ dân thấp không đồng*

đều rất nhiều gia đình còn có điều kiện hoàn cảnh khó khăn không đủ khả năng cho con theo học lớp chất lượng cao vì kinh phí đóng góp lớn.

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập); Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 23/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường; Nghị quyết số 63-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020- 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Thực hiện chủ trương về đẩy mạnh xã hội hóa trong giáo dục, nên từ năm học 2018-2019 đến nay, thành phố đã thực hiện chuyển đổi 04/30 trường công lập trực thuộc sang loại hình có lớp chất lượng cao và tự chủ một phần về tài chính (gồm các trường: Mầm non Hoàng Văn Thụ, Mầm non Hoa Sữa, Mầm non Hoa Hướng Dương và THCS Hoàng Văn Thụ). Tổng số lớp đã thực hiện tự chủ ở cấp học mầm non là 33/243 lớp (tỷ lệ 13,58%), số trẻ là 740/6980 trẻ (tỷ lệ 10,60%). Tổng số lớp đã thực hiện tự chủ ở cấp THCS là 7/172 lớp (tỷ lệ 4,07%), với 201/6904 học sinh tham gia lớp chất lượng cao (tỷ lệ 2,91%).

Trên địa bàn phường Tam Thanh hiện nay có 02 trường mầm non (gồm trường Mầm non Hoa Sữa và trường Mầm non Tuổi Thơ). Từ năm học 2020-2021 ngành giáo dục đã ban hành Phương án số 545/PA-PGDĐT ngày 29/6/2020 về xây dựng lớp chất lượng cao, tự chủ một phần kinh phí trong trường Mầm non Hoa Sữa. Đến nay trường Mầm non Hoa Sữa đã thực hiện tự chủ đối với 6/13 lớp (tỷ lệ 46,15%) và 170/502 trẻ học lớp chất lượng cao (tỷ lệ 33,86%). Việc mở các lớp tự chủ về tài chính và học sinh đăng ký tham gia học tại các lớp này là trên tinh thần tự nguyện và phù hợp với chủ trương của Nhà nước nhằm giảm chi ngân sách nhà nước, đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục nâng cao nhằm phát triển toàn diện và phù hợp với xu thế hiện nay. Mặt khác, trên địa bàn phường Tam Thanh hiện nay còn có trường Mầm non Tuổi Thơ (*loại hình tư thực*), năm học 2022-2023 nhà trường có 11 lớp, với 310 trẻ. Toàn phường tỷ lệ huy động trẻ ra nhà trẻ là 65,6%; trẻ ra mẫu giáo là 90,6% (trong đó trẻ 5 tuổi đạt 100%). Cơ bản đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhân dân trên địa bàn.

Ngoài ra, nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 63-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII (mục tiêu đến năm 2025 toàn thành phố có 05 trường công lập thực hiện theo cơ chế tự chủ một phần về tài chính), hiện nay trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ và xã Hoàng Đồng cũng đang triển khai theo mô hình này tại 03 trường (gồm: trường Mầm non Hoa Hướng Dương, Mầm non Hoàng Văn Thụ, THCS Hoàng Văn Thụ) và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

3. Ông Nguyễn Đức Ngân - cử tri khối 6, phường Tam Thanh: Đường Nà Trang A hiện nay đã xuống cấp đề nghị quan tâm sửa chữa, nâng cấp và có hệ thống thoát nước cho đoạn đường này.

Ngày 19/12/2022, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3368/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; theo đó, UBND thành phố đã giao cho Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố tham mưu triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nà Trang A. Hiện nay, Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố đang phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế và lên phương án thi công.

4. Ông Vi Tuấn Khanh - Cử tri khối 3, phường Tam Thanh:

- Đoạn đường Bắc Sơn nối ra đường Trần Đăng Ninh có một cống bị bục và khi trời mưa chảy ra đường rất nhiều nước có mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị thành phố kiểm tra và khảo sát để nhân dân khu vực xung quanh không bị ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ngày 29/3/2023, Phòng Quản lý đô thị thành phố đã chủ trì phối hợp với các đơn vị (UBND phường Hoàng Văn Thụ, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn, Khối 12 phường Hoàng Văn Thụ) kiểm tra tại thực địa. Qua kiểm tra từ đường Bắc Sơn (ngã ba đường Bắc Sơn - đường Trần Đăng Ninh) đến đường Bà Triệu trên vỉa hè chưa có hệ thống cống thoát nước, nên không có cống bục như ý kiến cử tri nêu.

Nguyên nhân nước chảy ra đường đoạn này là do một số hộ dân rửa xe và lắp đặt ống thoát nước trên vỉa hè (đường kính ống từ D8 đến D12) chảy trực tiếp ra đường Trần Đăng Ninh. Thời gian gần đây nước có mùi hôi chảy ra đường gây mất vệ sinh là do hộ dân tại số nhà 462 đường Trần Đăng Ninh đang cải tạo lại hồ ga và đặt ống thoát nước trực tiếp ra đường. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ kiểm tra, xử lý và tuyên truyền nhân dân không xả nước thải ra đường, đồng thời chỉ đạo Phòng chuyên môn tham mưu sớm có phương án đầu tư hệ thống cống thoát nước đoạn đường này để đảm bảo vệ sinh môi trường lâu dài.

- Đường Nguyễn Phi Khanh đã được xây dựng từ lâu và xuống cấp đề nghị thành phố quan tâm dải thảm đoạn đường này để tạo điều kiện để nhân dân đi lại thuận tiện.

Trong thời gian qua UBND thành phố đã phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh quan tâm đầu tư, chỉnh trang nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn, góp phần xây dựng thành phố khang trang, sạch đẹp hơn. Tuy nhiên, do nguồn lực có hạn nên hiện nay trên địa bàn thành phố còn rất nhiều tuyến đường còn nhỏ, hẹp hoặc đã có hiện tượng xuống cấp nhưng chưa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, dẫn đến việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân còn gặp khó khăn, trong đó có tuyến đường Nguyễn Phi Khanh như ý kiến của cử tri phản ánh. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát tham mưu phương án đầu tư nâng cấp mặt đường Nguyễn Phi Khanh trong thời gian tới khi điều kiện cho phép.

5. Ông Dương Minh Hồng - Cử tri khối 9, phường Đông Kinh: Từ đường Thác Mạ 2 rẽ ra Bà Triệu có một vị trí cột điện gây ảnh hưởng tới việc đi

lại của người dân, gây cản trở giao thông, hiện nay đang cải tạo vỉa hè đường Bà Triệu, đề nghị thành phố cho biết cột điện trên có được di chuyển không?

Thực hiện Quyết định số 57/QĐ-UBND, ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt dự án Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Nguyễn Đình Chiểu), dự án đang được UBND thành phố triển khai. Quá trình thi công, có một số cột điện, cột viễn thông sẽ phải di chuyển hoặc cắt bỏ do mở rộng nền, mặt đường Bà Triệu theo thiết kế được duyệt, trong đó có cột điện cản trở phản ánh. Hiện nay, dự án đã được triển khai cơ bản và sẽ hoàn thiện thi công trong tháng 6 năm 2023.

6. Ông Nhữ Ngọc Hùng – Cử tri khối 1+2, phường Đông Kinh:

- Đường Nguyễn Du nhỏ hẹp, nhiều hàng quán xe cộ đỗ nhiều dưới lòng đường gây ách tắc giao thông, kiến nghị thành phố cấm biển cấm dừng đỗ từ gầm cầu Đông Kinh đến Khách sạn Đông Kinh để giảm thiểu ách tắc giao thông.

Qua kiểm tra việc cấm biển cấm dừng cấm đỗ đường Nguyễn Du (đoạn từ khách sạn Đông Kinh đến Cầu Đông Kinh) như kiến nghị cử tri không phù hợp do đường Nguyễn Du đang được các cơ quan nhà nước làm thủ tục để thực hiện đầu tư, cải tạo nâng cấp để đồng bộ với Công viên bờ sông Kỳ Cùng mới được đầu tư.

- Đoạn giữa công viên Bờ sông Kỳ Cùng vừa xây dựng có đoạn cao hơn mặt đường Nguyễn Du 90cm. Thành phố có giải pháp xử lý như thế nào đối với lòng đường và vỉa hè còn lại đối diện công viên Bờ sông vừa xây dựng để đảm bảo cảnh quan?

UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương bổ sung hạng mục cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Du (đoạn từ khách sạn Đông Kinh đến Cầu Đông Kinh) vào dự án đầu tư xây dựng công trình Công viên bờ sông Kỳ Cùng tại Thông báo số 62/TB-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn Kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Hiện tại, UBND thành phố đang phối hợp với các đơn vị triển khai thiết kế lập dự án điều chỉnh, bổ sung và sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới.

7. Ông Hoàng Hoà - Cử tri ngõ 101, Tổ Sơn, khối Văn Miếu, phường Chi Lăng: *Hệ thống mương thoát nước tại khu vực ngõ 101 đường Tổ Sơn chưa đảm bảo, do đó xảy ra tình trạng úng ngập cục bộ. Đề nghị thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn và UBND phường Chi Lăng kiểm tra, xem xét xử lý đảm bảo thoát nước.*

Hệ thống mương thoát nước tại khu vực ngõ 101 đường Tổ Sơn được xây dựng từ lâu; mục đích đón nước từ đập Nà Cầu phục vụ tưới tiêu cho nhân dân. Hiện tại hệ thống mương + cống có chiều dài khoảng 100m (trong đó có 20m mương hở); phần còn lại đã được nhân dân đập nắp và đấu nối cống qua phần đất của gia đình); ngoài 100m cống đã được xây dựng, phía hạ lưu chưa được đầu tư xây dựng hoàn thiện (nước được dẫn vào các vườn cây của nhân dân, sau đó tự ngấm và thoát đi). Khi trời mưa to nước không kịp ngấm và thoát đi do đó xảy ra tình trạng úng ngập cục bộ như ý kiến cử tri nêu.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND phường Chi Lăng kiểm tra, khảo sát và tổ chức họp nhân dân xin ý kiến nhân dân đầu tư hệ

thống công thoát nước theo phương án Nhà nước và nhân dân cùng làm, Nhà nước hỗ trợ xi măng.

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, CẤP GIẤY CNQSD ĐẤT

1. Ông Dương Minh Hồng - Cử tri khối 9, phường Đông Kinh: *Phần đất của ông Kim cư trú tại khối 5, phường Đông Kinh đã bị thu hồi làm vỉa hè và được đền bù, vậy phần còn lại được sử dụng nữa không?*

Tiếp thu ý kiến của tri, UBND thành phố đã giao các cơ quan chuyên môn kiểm tra hồ sơ bồi thường dự án: Đường Bà Triệu; Dự án: Tiểu khu tái định cư khối 9 Đông Kinh, tuy nhiên không có chủ sử dụng bị thu hồi đất tên là Kim. UBND thành phố trả lời ông liên quan đến các quy định hiện hành như sau:

Đối với trường hợp thu hồi thửa đất có nhà ở: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường¹, sau khi thu hồi mà diện tích đất còn lại của thửa đất có nhà ở không đủ điều kiện để tách thửa thì ông được tiếp tục sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt.

Đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp và phi nông nghiệp không phải đất ở: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường², sau khi thu hồi mà diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của các hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất mà phần diện tích còn lại của thửa đất sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng, người sử dụng đất vẫn được quyền tiếp tục sử dụng. Nếu người sử dụng đất có đơn đề nghị thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét, quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

2. Ông Lành Văn Phay - Cử tri khối 5, phường Đông Kinh:

- Đề nghị xem xét kết quả của việc số hóa bản đồ đất đai trên địa bàn phường (các đợt thông báo kết quả đo đạc lần 1, lần 2 khác nhau) tránh hậu quả, mâu thuẫn về sau giữa các hộ dân.

- Nhiều trường hợp tách ra cùng 01 thửa đất, có thửa ghi đất ở, có thửa ghi đất giao thông, hậu quả trong giải quyết thu hồi đất thực hiện dự án rất khó khăn? Đề nghị xem xét lại số liệu số hóa trong công tác quản lý đất đai.

Tiếp thu ý kiến của ông, UBND thành phố đã giao cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát dự án đo đạc bản đồ địa chính đảm bảo công khai, minh bạch, tính chính xác cao để đưa vào thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ

¹ 2. Trường hợp phần diện tích còn lại của thửa đất có nhà ở bị thu hồi không đủ điều kiện được tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi hoặc người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng phần diện tích đất còn lại theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

² Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi nhà nước thu hồi đất mà phần diện tích còn lại của thửa đất sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nếu người sử dụng đất có đơn đề nghị thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất phải được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được tính vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đầu tư.

sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG) trên địa bàn thành phố hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu suất và tính minh bạch của dịch vụ quản lý đất đai.

3. Ông Lộc Văn Cung - Cử tri khối Đại Thắng, phường Chi Lăng: Phần đất trong lòng hồ của gia đình có 700m² liền kề đất ông Liễu Viết Toan bị ảnh hưởng dự án xây dựng Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh nhưng khi bị thu hồi làm dự án không được thông báo để kê khai. Đề nghị UBND thành phố Lạng Sơn chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét đảm bảo theo quy định.

Tiếp thu ý kiến của ông, UBND thành phố đã giao cơ quan chuyên môn kiểm tra Hồ sơ lưu của Dự án xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lạng Sơn, kết quả cho thấy:

Dự án có tổng diện tích thu hồi là 25.251,5m² của 22 hộ gia đình và 01 tổ chức, trong đó gia đình ông bị ảnh hưởng 292,65m². Phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông đã được UBND thành phố Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày ngày 31/12/2013 với tổng số tiền là 21.984.700 đồng. Gia đình Ông đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng ngày 13/2/2015 để thực hiện dự án (Phiếu chi tiền số 150 do ông Lộc Văn Cung ký nhận).

Đối với diện tích đất lòng hồ, qua kiểm tra cho thấy tổng diện tích đất lòng Hồ, Bờ đập Nà Bậy là 8.001,9m² có 07 hộ gia đình bị ảnh hưởng, gồm hộ ông Lê Chí Nghĩa, Phan Văn Khánh, Lưu Viết Bảo, Lộc Văn Thắng, Liễu Viết Tuấn, Liễu Viết Tuấn + Liễu Đức Toan + Liễu Viết Tuấn + Liễu Minh Đạt + Đoàn Thị Vãn (bà Vãn là vợ ông Liễu Viết Hoan, ông Hoan đã chết), Phùng Thị Thà. Ngày 07/11/2016 UBND thành phố Lạng Sơn đã phê duyệt phương án hỗ trợ cho các hộ đủ điều kiện gồm: Lê Chí Nghĩa, Lộc Văn Thắng, Liễu Viết Tuấn, Liễu Viết Tuấn + Liễu Đức Toan + Liễu Viết Tuấn + Liễu Minh Đạt + Đoàn Thị Vãn (bà Vãn là vợ ông Liễu Viết Hoan, ông Hoan đã chết), Phùng Thị Thà.

Từ kết quả kiểm tra nêu trên cho thấy thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lạng Sơn, gia đình ông chỉ bị ảnh hưởng diện tích 292,65m² đã được phê duyệt phương án bồi thường, gia đình ông không bị ảnh hưởng diện tích lòng hồ.

(Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ về đất đã có Công văn số 230/UBND-PTQĐ ngày 09/02/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc trả lời đề nghị của ông Lộc Văn Cung)

IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

Bà Hoàng Thị Duyên - Cử tri khối Hoàng Hoa Thám, phường Chi Lăng: Nhân dân đề nghị UBND thành phố xem xét bố trí kinh phí và cấp Giấy chứng nhận các gia đình đạt Gia đình văn hóa 3 năm trở lên.

Theo khoản 2 điều 4 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa"; "Làng văn hóa"; "Áp văn hóa"; "Bản văn hóa"; "Tổ dân phố văn hóa": "*Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm; Giấy khen cho gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa đủ 03 năm liên tục*". Đồng thời tại khoản 5 điều 5 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 cũng quy định: "*Giấy khen Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa*

được tặng không quá 15% trên tổng số gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa đủ 03 năm liên tục, khu dân cư được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa đủ 05 năm liên tục".

Cũng tại khoản 4, điều 20 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 nêu: *"Trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên, bố trí, sắp xếp nhân sự đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện xét tặng danh hiệu, giấy khen gia đình văn hóa và danh hiệu, giấy khen Khu dân cư văn hóa theo quy định hiện hành"*.

Qua triển khai thực hiện, việc khen thưởng danh hiệu Khu dân cư văn hóa đã thực hiện theo đúng Luật Thi đua khen thưởng. Tuy nhiên, do số lượng gia đình văn hóa và kinh phí thực hiện khen thưởng lớn nên ngân sách thành phố chưa đảm bảo để thực hiện được. Đây cũng là nội dung khó khăn vướng mắc tại cơ sở đã được UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo tại văn bản số 359/BC-UBND ngày 09/8/2022 báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong đó kiến nghị, đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm có hướng dẫn cụ thể về thực hiện thi đua khen thưởng đối với tặng danh hiệu và giấy khen gia đình văn hóa.

Trên đây là kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND thành phố, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thành phố trân trọng báo cáo HĐND thành phố./.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đại biểu HĐND TP khoá XXI;
- Các phòng, ban, cơ quan thuộc TP;
- UBND các phường, xã;
- CPVP, CVVP;
- Trang TTĐT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh